

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

นับตั้งแต่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2540 และมีการประกาศลอยตัวค่าเงินบาทตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2540 ส่งผลให้ค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลต่างประเทศมีการอ่อนค่าไปมาก สินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศจึงมีราคาสูงขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้าไทยในสายตาของชาวต่างประเทศถูกลง สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยจึงเป็นที่ต้องการของต่างประเทศทำให้การส่งออกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผู้บริโภคในประเทศไทยยังหันมาใช้สินค้าคุณภาพดีที่ผลิตจากผู้ผลิตในประเทศทดแทนสินค้าที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จึงเป็นผลดีต่อผู้ผลิตในประเทศ

สินค้าเครื่องมือช่างประเภทใบเลื่อย เป็นสินค้าที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศโดยมีอัตราการนำเข้าในช่วงเดือน ม.ค. ถึง พ.ย. 2543 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2542 เพิ่มขึ้นถึง 28%¹ ในขณะที่มีอัตราการขยายตัวของตลาดในประเทศประมาณ 35%² จำนวนผู้ประกอบการที่ผลิตใบเลื่อยเพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย ถึงเดือนมกราคม 2544 มีทั้งสิ้น 6 ราย³ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพระดับกลางถึงต่ำ จึงทำให้มีการนำเข้าสินค้าคุณภาพสูงจากต่างประเทศเพื่อใช้สำหรับช่างมืออาชีพ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์คัท ก่อตั้งเมื่อปี 2527 ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสินค้าเครื่องมือช่างคุณภาพสูงประเภทใบมีดคบไฟฟ้า จัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ต่อมาเมื่อปี 2538 ได้ย้ายกิจการมายังอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตใบมีดและใบเลื่อยเพียงแห่งเดียวในจังหวัดลำปาง⁴ หลังจากประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำในปี 2540 ซึ่งทำให้ยอดขายใบมีดคบไฟฟ้าลดลงไปมาก ทางห้างฯ

¹ กรมศุลกากร. สถิติการนำเข้า-ส่งออกสินค้า [Online]. Available: <http://www.customs.go.th/cgi-bin/customs/stat/result1.pl> [2001, Jan 26].

² สัมภาษณ์ มาลีราช ปาเต็ล ผู้อำนวยการทจก.อินเตอร์คัท (30 มกราคม 2544).

³ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, *ฐานข้อมูล/จำนวนโรงงานแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม* [Online]. Available: <http://www.diw.go.th> [2001, Jan 26].

⁴ เรื่องเดียวกัน.

ได้พัฒนาคุณภาพของสินค้าใบมีดกบไฟฟ้า และพัฒนาความสามารถทางด้านการผลิตใบมีดในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น โดยหันไปผลิตใบมีดเพื่องานอุตสาหกรรม เช่น ใบมีดบดพลาสติก ใบมีดตัดกระดาษ ใบมีดตัดถุงพลาสติก นอกจากนี้ ทางห้างฯ ยังเริ่มผลิตใบเลื่อยในปี 2542 โดยใช้พื้นที่และพนักงานในโรงงานผลิตใบมีดเป็นปัจจัยทางการผลิต

กลางปี 2543 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟื้นตัว ทำให้ยอดขายสินค้าใบเลื่อยเติบโตขึ้นขึ้นประมาณ 20%⁵ ทางห้างฯ จึงได้พิจารณาจะสร้างโรงงานเพื่อการผลิตใบเลื่อยเพิ่มขึ้นอีกโรงงานหนึ่ง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตที่จะมาสนับสนุนความต้องการสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตสินค้าทั้งใบเลื่อยและใบมีดให้สูงขึ้น ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพิ่มในโรงงานผลิตใบเลื่อยเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโรงงานผลิตใบเลื่อยของห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์คัทส์ ในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

เพื่อทราบถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในโรงงานผลิตใบเลื่อยของห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์คัทส์ ในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการตัดสินใจลงทุนต่อไป

⁵ สัมภาษณ์ มาลีราช ปานดีล ผู้ผู้อำนวยการหจก.อินเตอร์คัทส์ (30 มิถุนายน 2544).